

บทเรียนคอมพิวเตอร์กับแฟลชพัฒนาทาง

เชิงราย - พัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริษา อุปโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตนำไปใช้สร้างงานต่างๆ ซึ่งทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ง่ายขึ้น จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐราชการภาคเอกชนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยงานและพัฒนาองค์กรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานราชการและภาคการศึกษา มีนโยบายที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยงานในหลายๆ ด้าน ทั้งงานด้านจัดเก็บข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์โดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่แก่นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น จำนวน 4 หลักสูตร คือ สร้างฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลได้อบรมไปแล้ว, สร้างงาน Animation บนเว็บไซต์ด้วย Flash Animation วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2550 และ 7-8 เมษายน 2550, สร้างโปรแกรมจัดการข้อมูลด้วย MS-Access วันที่ 28-29 เมษายน 2550 และ 5-6 พฤษภาคม 2550, ระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดเล็ก วันที่ 25-26 สิงหาคม 2550 ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวต่อว่าหน่วยงานหรือบุคคลใดสนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาโครงการศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 0 5391 6386 และ www.mfu.ac.th/center/cas/computer.html พัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นการบริการวิชา

การแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น รองศาสตราจารย์ ดร.ปริษา อุปโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตนำไปใช้สร้างงานต่างๆ ซึ่งทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ง่ายขึ้น จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐราชการ ภาคเอกชน ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยงาน และพัฒนาองค์กรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานราชการและภาคการศึกษา มีนโยบายที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยงานในหลายๆ ด้าน ทั้งงานด้านจัดเก็บข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่แก่นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น จำนวน 4 หลักสูตร คือ สร้างฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูล ได้อบรมไปแล้ว, สร้างงาน Animation บนเว็บไซต์ด้วย Flash Animation วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2550 และ 7-8 เมษายน 2550, สร้างโปรแกรมจัดการข้อมูลด้วย MS-Access วันที่ 28-29 เมษายน 2550 และ 5-6 พฤษภาคม 2550, ระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดเล็ก วันที่ 25-26 สิงหาคม 2550 ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวต่อว่าหน่วยงานหรือบุคคลใดสนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาโครงการศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 05391 6386 และ www.mfu.ac.th/center/cas/computer.html